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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๒/๒๕๔๙ 

วนัอาทติย์ที ่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุว ัฒน์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าท่ี
ประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  กรรมการ 
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๖.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  
 ๒. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๓.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ รับเสด็จสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
  ประธาน แจ้งว่าตามท่ีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา         
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเสด็จในวนัท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ นั้น ขอให้มหาวิทยาลยั
ประสานเชิญนายกสภามหาวทิยาลยั มารับเสด็จดว้ย 
  อธิการบดี เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมรับเสด็จ ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัขอ
พระราชานุญาตฉายพระรูปร่วมกบัคณะกรรมการและบุคลากร โดยแบ่งเป็น ๓ ชุด คือ ชุดกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ชุดกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และชุดเจา้หน้าท่ีอาคารอเนกประสงค์ สัมมนา
คารบางปะกงปาร์ค 
  ๑.๒ เชิญคณะกรรมการแสดงความยินดีต่อนายกสภามหาวิทยาลยั และขอ
หารือการด าเนินงาน 
   ประธานแจง้วา่ในวนัท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ไดเ้ชิญ
คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันา และส่งเสริมครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
และคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ ร่วมรับประทาน 
อาหารเพื่อแสดงความยนิดีต่อนายกสภามหาวิทยาลยัในโอกาสท่ีไดรั้บพระราชทานแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโอกาสน้ีจะขอหารือท่านเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการทั้ง  ๒  ชุด  เพื่อน าเสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ๑.๓ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ แจ้งว่า บริษัท เรืองวา อินดัสตรี จ  ากัด  
ประสบอคัคีภยั 
  ๑.๔ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  แจง้ว่า โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”  
จดัมหกรรมมวยโลก WBA ต้านภยัยาเสพติด และอนุรักษ์ป่าชายเลน วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๔๙  เวลา  ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐  น.  ณ  เวทีมวยชัว่คราว โรงเรียนบางปะกง  “บวรวทิยายน”  
  ทีป่ระชุม รับทราบ   
 

/ระเบียบวาระที ่ ๒  … 
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๓  เป็นดงัน้ี 
    ๓.๑  ขอ้เสนอสาระส าคญัท่ีควรก าหนดในระบบพนกังานมหาวทิยาลยั 
     ตามท่ีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการไดเ้สนอรายงานการศึกษาระบบ
พนกังานมหาวิทยาลยัต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี 
๑๐/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติมอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พิจารณาสรุปสาระส าคัญเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัย            
ด าเนินการยกร่างสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงน าเสนอสาระส าคญัท่ีควรก าหนดในระบบ
พนกังานมหาวิทยาลยัต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามท่ีเสนอในระเบียบ
วาระการประชุม) 

   ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายและควรใหเ้พิ่มเติม สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
     ๑. กา รบ ริหา รง าน บุ คคล ใน ส่ วนขององค์ประกอบคณะ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลยัควรก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยอธิการบดีเป็นประธาน รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นรองประธาน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ๓ คน กรรมการจากตวัแทน
คณบดี ๑ คน ตวัแทนจากผูอ้  านวยการ ๑ คน ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง กรรมการจากตวัแทนพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ๑ คน สายสนบัสนุน ๑ คน 
หวัหนา้            ส านกังานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีเป็น
ผูช่้วยเลขานุการ  และควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งวาระละ  ๒  ปี 
    ๒. กรณีลกัษณะสัญญาจา้งควรก าหนดใหมี้การประชุมทุก  ๕  ปี 
     ๓. ควรก าหนดอตัราค่าจา้งแยกเป็นกลุ่มใหช้ดัเจน  คือ 
    ๑)  ต าแหน่งวชิาการ (สอนและวิจยั) 
      - สาขาทัว่ไป         จา้งอตัรา ๑.๒ - ๑.๕ เท่า 
     - สาขาขาดแคลน  จา้งอตัรา ๑.๕ - ๑.๗ เท่า 
    ๒)  ต าแหน่งประเภททัว่ไป (สายสนบัสนุน) 
     - กลุ่มปฏิบติังานทัว่ไป จา้งอตัราราชการ 
     - กลุ่มปฏิบติังานวชีิพพิเศษ จา้งอตัรา ๑.๒ – ๑.๕ เท่า 
   ๔. การประเมินผลการปฏิบติังาน  ควรก าหนดเพิ่มเติม ดงัน้ี 
      ๔.๑ การประเมินจะต้องเป็นในรูปองค์คณะบุคคลท่ีเป็น
บุคคลภายนอก 

/๔.๒ ควรประเมินผล… 
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    ๔.๒ ควรประเมินผลการปฏิบติังาน ปีละ ๒ คร้ัง ตามระบบราชการ 
และประเมินเม่ือครบสัญญาจา้ง  ๑  ปี,  ๓  ปี  และ ทุก  ๕  ปี 
    ๕. ควรมีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ ๑ คร้ัง และควรมีการ
ใหร้างวลัเพื่อจูงใจและกระตุน้การปฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบติังาน
ดงักล่าว 
    ๖. ควรเพิ่มเติมจากท่ีน าเสนอเก่ียวกับการปรับเปล่ียนสู่ระบบ
พนกังานมหาวทิยาลยั คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นอตัราจา้งและผา่นการประเมินให้ต่อสัญญา ๓ 
ปี และทุก ๕ ปี  ตามล าดบั 
     ๗. ควรพิจารณาเพิ่มเติมในสาระส าคญัดงัน้ี คือ 
    ๗.๑ ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงพนกังานมหาวทิยาลยั 
    ๗.๒ การไม่ผา่นการประเมิน  
     ๗.๓ การไม่ต่อสัญญา โดยใหเ้ช่ือมโยงกบัการไดรั้บเงินรางวลั 
    ๗.๔ การพน้จากการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
    มติที่ประชุม ให้สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ไปจดัท ารายละเอียด
ของสาระส าคญัหรือสาระบญัญติัเพิ่มเติมตามความเห็นของท่ีประชุม และน าเสนออีกคร้ังหน่ึง
พร้อมใหม้หาวทิยาลยัจดัท าร่างคณะท างานเพื่อยกร่างขอ้บงัคบัเสนอท่ีประชุมในคราวเดียวกนัดว้ย 
 

  ๒. ตดัจุดหลงัประเด็นเสนอขอ้ ๒  ,ขอ้ ๔  ,ขอ้ ๕  ,ขอ้  ๖,  ขอ้  ๗,  ขอ้  ๘  และ
ขอ้ ๙  หนา้  ๓  หนา้ ๔  และหนา้  ๕ 
 

  ๓. ปรับแกข้อ้ความหนา้  ๔ 
  บรรทดัท่ี ๘ จาก “- กลุ่มปฏิบติังานวชีิพพิเศษ  จา้งอตัรา ๑.๒ – ๑.๕ เท่า” 
         เป็น “- กลุ่มปฏิบติังานวชิาชีพพิเศษ จา้งอตัรา ๑.๒ – ๑.๕ เท่า” 
   บรรทดัท่ี ๑๕  จาก “- กลุ่มปฏิบติังานวชีิพพิเศษ จา้งอตัรา ๑.๒ – ๑.๗ เท่า” 
                 เป็น “- กลุ่มปฏิบติังานวชิาชีพพิเศษ จา้งอตัรา ๑.๒ – ๑.๗ เท่า” 
     

 ๔. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๒.๒  มติท่ีประชุมขอ้  ๓  หนา้  ๖   
     จาก  “๓.  การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายแบบเหมารวมตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั โดยแยกจ านวนเงินท่ีเบิกไดด้ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดิน กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายจาก
เงินรายไดส้มทบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน” 
  เป็น “๓. การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายจากเงินงบประมาณตามท่ีระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด และให้จ่ายเพิ่มเติมจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั เม่ือรวมแล้วเป็น          
อตัราจ่ายไม่เกินตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั” 

/๕. ปรับแก…้ 
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 ๕. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๓  มติท่ีประชุม  หนา้  ๗ 
    จาก  “มติท่ีประชุม  ใหย้กเลิกฉบบัเดิมและใชฉ้บบัใหม่แทน” 
    เป็น “มติท่ีประชุม ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลยั ว่าดว้ย ทุนอุดหนุนการ
วจิยั พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ และใหใ้ชร้ะเบียบมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย ทุนอุดหนุน
การวิจยัท่ีเสนอใหม่ดงักล่าวแทน โดยให้น าสาระส าคญัของระเบียบท่ีขอให้สภาฯ พิจารณายกเลิก
ไปปรากฏในระเบียบมหาวทิยาลยัท่ีน าเสนอใหม่พร้อมแกไ้ขปี พ.ศ. ใหถู้กตอ้ง” 
 

 ๖. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๖  หนา้  ๘   
   โดยให้ เพิ่ม เ ติมข้ออภิปรายว่า  “การก าหนดค่าตอบแทนนายกสภา
มหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ ก.พ.อ. ตามมาตรา ๑๔ (๗) แห่ง 
พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายจากเงิน         
งบประมาณแผน่ดินสภามหาวิทยาลยั ไม่อาจก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวได ้กอปรกบัขณะน้ี ก.พ.อ. 
ยงัมิไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหม่ หากมหาวิทยาลยัเห็นวา่ภาวะการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเปล่ียนไป
จะขอให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาก าหนดใหม่นั้น สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาก าหนดใหม่ได้
โดยอนุมติัให้เบิกจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมจากท่ีเบิกจ่ายจากงบประมาณแผน่ดิน 
ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัเสนอได ้
    

   ปรับแกม้ติท่ีประชุมขอ้  ๑  แกไ้ขเป็น 
   “๑. เห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัในอตัราท่ีเสนอได ้ โดยใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณแผน่ดินในอตัราเดิม และอนุมติั
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัเพิ่มเติม  ทั้งน้ีใหมี้การแยกการเบิกจ่ายใหช้ดัเจน” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ๓.๑  รายงานความคืบหนา้การแกปั้ญหาจ านวนนกัศึกษาลดลง และหลกัสูตร
การจดัการศึกษา 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีไดมี้การยกประเด็นจ านวนนกัศึกษาลด 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้มหาวิทยาลยัน าเร่ืองดงักล่าว
พร้อมการแกไ้ขเสนอสภามหาวิทยาลยันั้น คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุม
คร้ังท่ี  ๒๐/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เห็นชอบให้ท าวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา 
และความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม โดยมีความเช่ือมโยงกบัปัญหาและการแกปั้ญหา
จ านวนนกัศึกษาลดลง  ซ่ึงจะไดเ้สนอขออนุมติังบประมาณในการท าวจิยัดงักล่าว ในวาระท่ี  ๕.๖   
   ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๔ … 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่าคณะกรรมการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได ้       
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนระยะท่ี ๑-๒  ปี ๒๕๔๘–๒๕๔๙  สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ศึกษาดูงาน  :  ความกา้วหนา้ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติกรุงไพลิน  
ประเทศกมัพชูา 
    :  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีาวบา้น มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร 
 ๓. จา้งบุคลากรศูนยแ์ละจดัซ้ือวสัดุ  ครุภณัฑส์ านกังานจ าเป็น 
 ๔. จดัโครงการเสวนา “ก้าวแรก ราชนครินทร์ตามรอยเท้าพ่อ” ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เพื่อสร้างความเขา้ใจในการหาแนวทางพฒันาศูนยบ์างคลา้ 
 ๕. โครงการความร่วมมือ ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติกรุงไพลิน ประเทศ
กมัพชูา ๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
 ๖. โครงการสัมมนาผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในฉะเชิงเทรา              
“ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวยคุใหม่ หวัใจพอเพียง” ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีผูเ้ขา้ร่วม ๓๖ คน 
 ๗. โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์กบั
ภาคประชาคม เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ๕ กนัยายน ๒๕๔๙ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และปฏิบติัการภาคสนาม  จดัท าฐาน  ปลูกป่า  ปรับคุณภาพดินและน ้า  มีผูเ้ขา้ร่วม  ๗๐  คน 
 ๘. โครงการปลูกตน้ไม ้ปลูกความดี คืนชีวีให้แผน่ดิน ๗,๙,๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๙  ณ   เขาใหญ่  นครนายก  ปราจีนบุรี  เขาอ่างฤๅไน  และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้  โดยนกัศึกษาสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ ประกอบการเรียนในรายวชิาหลกัการมคัคุเทศก ์
   :  ปลูกตน้ไม ้ฟังบรรยายและสาธิตการปลูกป่า ๓ อยา่ง ประโยชน์ ๔ อยา่ง 
   :  ฝึกปฏิบติัท าน ้ายาอเนกประสงค ์
   :  จดัรายการน าเท่ียวตามรอยเทา้พอ่ 
 ๙.  ก่อสร้างฐานการเรียนรู้  (๔ โรงเรือน ๙ ฐาน โดยใชท้รัพยากรร่วมกนั  
คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน  ธนัวาคม  ๒๕๔๙)  :  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 -  งานน้ีจะส าเร็จได ้ตอ้งเตรียมคนท่ีมีความมุ่งมัน่และทุ่มเท 
  -  ตอ้งมีการเคล่ือนไหวมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม  (net  working) 
  - ตอ้งมีการวางแผนสร้างศูนย์ประชุมท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับ         
แนวพระราชด าริ เพื่อรองรับการประชุมต่าง ๆ 

/- ตอ้งดูแลรักษา… 
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  -  ตอ้งดูแลรักษาตน้ไมบ้นเขาในช่วงฤดูแลง้น้ี 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. มอบอธิการบดี พิจารณาให้เกิดการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษาทัว่ไป อาจโดยการก าหนดรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น           
รายวชิาในหมวดการศึกษาทัว่ไป 
    รวมทั้งพิจารณาจดัรายวิชาดา้นการจดัการเป็นวิชาโท (minor) เพื่อให้
บณัฑิตมีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการจดัการ เน่ืองจากตลาดตอ้งการบณัฑิตมีความรู้
เฉพาะทางท่ีสามารถบูรณาการเขา้กบัการบริหารจดัการได ้
  ๒. ความรู้และคุณธรรม คือ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันั้นมหาวิทยาลยั
ตอ้งมีการท าวิจยัแบบสหวิทยาการ เห็นควรมอบสถาบนัวิจยัและพฒันา จดัให้มีการท าวิจยัแบบ           
สหวิทยาการ ถึงความเขา้ใจในแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนภาคตะวนัออก 
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการให้ความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งน้ีสามารถประสานเครือข่าย
งานวจิยักบัคุณววิฒัน์ ได ้
  ๓. กรณีของการจดัท าหลักสูตรบูรณาการ ขอให้เสนอกรอบความคิด 
เพื่อพิจารณาในสภามหาวทิยาลยัก่อนแลว้จึงน ากลบัไปจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร 
  ๔. มหาวิทยาลัยต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจ         
พอเพียง สรุปและถ่ายทอดสู่บุคลากรของมหาวิทยาลยัให้เร็วท่ีสุด ส าหรับการถ่ายทอดโดยการ
บรรยายนั้น มหาวทิยาลยัตอ้งเตรียมผูฟั้งท่ีมีความพร้อมท่ีจะรับฟัง  
  ๕. การรวบรวมส่ือ เพื่อบริการแก่สังคมอาจใช้วิธีการจดันิทรรศการ       
ภาพยนตร์ การจดัหอ้งสมุดเฉพาะทางความรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีบางคลา้  แลว้เช่ือมโยงกบัสภาพฒัน์ 
และโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ ฯลฯ  ทั้งน้ีตอ้งแปลงสาระสู่การปฏิบติั 
  ๖. ตั้ งข้อคิดผ่านไปยังคณะครุศาสตร์ว่า  บัณฑิตครุศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั พร้อมจะเป็นผูส้อนหรือไม่ ทั้งน้ี ไดเ้สนอใหมี้การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กบัการผลิตครู ว่า ครูควรมีความรู้สหสาขาวิชา (one man service) มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ (เป็นนกัวิจยั) และเม่ือรวบรวมองคค์วามรู้ไดแ้ลว้ตอ้งสรุปและถ่ายทอดสู่นกัศึกษาได ้(one  
place  service) 
  ๗. ขอ้คิดผ่านไปยงัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าควรเขา้ใจและ         
เท่าทนัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยเีพื่อเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจพอเพียง ตวัอยา่งการวิจยัเพื่อ
ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยไดข้องโรงงานอุตสาหกรรม เช่น จากกากขา้วโพดท่ีน ามาท าเอทานอล  
จากกากน ้าตาล  เป็นตน้ 
 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๕  … 
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ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
 ๕.๑  พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์  
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๙  
เม่ือว ันท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง และ
คณะกรรมการ พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้วให้ความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติสภา
มหาวทิยาลยัในการ           แต่งตั้งให้ขา้ราชการพลเรือน  ๔  ราย  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดงัน้ี 
  ๑. นางบุญมา พงษ์โหมด ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 
๑๘ กนัยายน ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
  ๒.  นายสุชิน  นิธิไชโย  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
 ๓.   นางสาวดวงพร ภู่ผะกา ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
 ๔. นางสาวอญัชลี ชนะคา้ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมติัตามเสนอ  ทั้งน้ี ขอให้ตรวจสอบคุณสมบติั เร่ือง ระยะเวลาใน
การขอก าหนดแต่งตั้งของรายท่ี  ๒  ดว้ย 
  ๒. ขอใหฝ่้ายเลขานุการ สรุปขอ้มูลพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาใน
รายต่อ ๆ ไป  ดงัน้ี 
   - ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรอง (คณบดี) เก่ียวกบัคุณสมบติั
พื้นฐาน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ 
   - ผลการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวชิาการ และเหตุผล 
   - ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เสนอขอก าหนดแต่งตั้ง จนถึง
น าเสนอสภามหาวทิยาลยั 
  - สรุปมติสภาวิชาการ (เห็นชอบว่ามีคุณสมบติัครบถ้วน และผ่าน
เกณฑป์ระเมิน เห็นควรพิจารณาอนุมติั) 
 

 ๕.๒  รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง และรายงานการประเมิน
มหาวทิยาลยั ประจ าปี ๒๕๔๙ 



- ๙ -  

   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดส่้งรายงานประเมินตนเองใน
การปฏิบติัราชการตามค ารับรอง ประจ าปี ๒๕๔๙ ให้แก่ ก.พ.ร. แลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการ         
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลยั  ไดท้  าการประเมินเรียบร้อยแลว้  จึงขอเสนอรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
  ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหบ้รรลุตามตวัช้ีวดั  ดงัน้ี 
 -  ตอ้งบริหารกองทุนพฒันางานวิจยัฯ ในเชิงรุก เช่น ควรมีธงวิจยัเร่ือง 
การพฒันาหลกัสูตรเพื่อการบูรณาการสหวชิาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการ
เขียนต าราวิชาการอาจโดยการจดัให้มีศูนยบ์ริการวิชาการท่ีมีทีมเขียนต าราดา้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
ไดจ้ากการวจิยัเป็นบท ๆ ตั้งแต่ประวติั ปรัชญา ทฤษฎี  … โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
วิจยั การวิจัยว่าด้วยทักษะองค์ความรู้ ความรับรู้ของประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  - ควรปรับรูปแบบการพฒันาครูประจ าการในลกัษณะเชิงปฏิบติัการแทน
การอบรมในหอ้งประชุม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ใชก้ลไกสมาคมศิษยเ์ก่า  องคก์รนกัศึกษาในการติดตามบณัฑิต 
  - ให้องค์การบริหารปกครองทอ้งถ่ิน ร่วมเป็นทวิ / พหุภาคี ในการผลิต
บณัฑิต เพื่อสนองความตอ้งการทอ้งถ่ิน 
  - ใช้เครือข่ายต่างประเทศในการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ทั้งน้ีผลงานท่ีจะ        
เผยแพร่ ทั้งผลงานวจิยั งานสร้างสรรค ์และวิทยานิพนธ์ ตอ้งมีคุณภาพดี (ดงันั้น ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตอ้งใหค้วามส าคญัในการใหค้  าปรึกษาและตรวจสอบ) 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในผลการประเมิน และมอบอธิการบดีรับ                    
ขอ้เสนอแนะจากรายงานการประเมิน  (๑๒ ขอ้) รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปด าเนินการต่อ  
โดยใหห้น่วยงานหรือผูท่ี้รับผดิชอบเสนอแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้น – ยาว  รวมทั้งทรัพยากรท่ี
ตอ้งใชใ้นการประชุมสภาฯ คร้ังต่อไป 
 

   เลขานุการสภาฯ ขอถอนวาระท่ี ๕.๓ พิจารณาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน (รป.บ.) และวาระท่ี ๕.๔ พิจารณาการขอโอนข้าราชการพลเรือน         
สายสนบัสนุนไปด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสายวิชาการ เน่ืองจากยงัขาดความครบถว้นของ
เอกสาร 
   ที่ประชุม อนุมัติ โดยมีขอ้เสนอแนะให้น าขอ้สังเกตท่ีสภามหาวิทยาลยั
เคยตั้งเก่ียวกบัการโอนขา้ราชการพลเรือนสายสนับสนุนไปเป็นสายวิชาการไว ้มาพิจารณาให้ดี  
มหาวิทยาลยัตอ้งมีทิศทางการพฒันาอาจารยท่ี์ชดัเจน โดยพิจารณาถึงความโดดเด่นทางวิชาการ  

/ติดตาม ตรวจสอบ … 



- ๑๐ -  

(selective excellence) ของแต่ละคณะ ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการหลกัสูตรและบุคลากรท่ีแทจ้ริง 
แทนท่ีจะพิจารณาส่งเสริมศกัยภาพท่ีมีอยูเ่ท่านั้น 
 
 
 ๕.๕  (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   รองผู ้อ  านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.สายฝน               
เสกขนุทด  น าเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัการศึกษาระดบั
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๙  
เม่ือวนัท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
 มติที่ประชุม ให้ปรับแก้สาระดังต่อไปน้ี และเรียงมาตรา ตามล าดับ
ขั้นตอน  โดยใหนิ้ติกรพิจารณาถอ้ยค า  ขอ้ความ  แลว้เสนอสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 
  -  พิจารณาทบทวนขอ้  ๑๔  เร่ืองการรับโอนนกัศึกษา 
  -  ปรับขอ้  ๒๐  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ สกอ.ทุกขอ้ 
  -  เพิ่มหมวดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไดน้ ามาตรฐานการอุดมศึกษา  ๑๒  ตวับ่งช้ี 
มาประกอบในการจดัการเรียนการสอน 
  - แก้ไขข้อ ๖.๑.๔ “กลั่นกรองจากคณะ” เป็น “กลั่นกรองจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ”   
  -  แกไ้ขขอ้ ๖.๔.๑  “ทะเบียนการคา้”  เป็น  “ทะเบียนพาณิชย”์ 
  - แก้ไขขอ้ ๑๙.๓ “ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ” เป็น  
“ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะ” 
  - แกไ้ขขอ้  ๒๓.๓ “เพื่อใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณา”  
เป็น  “เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สภามหาวทิยาลยัก าหนด” 
  - แก้ไข ระยะเวลาท่ีปรากฏ ในขอ้ ๒๕.๑.๒(๑) ให้เป็นภาคการศึกษา
เหมือนกนัทั้งฉบบั 
 
  ๕.๖  พิจารณาโครงการวจิยัและพฒันาการจดัการศึกษา : ความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๔๙ ไดมี้ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการแกปั้ญหา
จ านวนนกัศึกษาลด การจดัการศึกษาเพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งแผนการพฒันาบุคลากร 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๒๐/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม  

/๕.๕ (ร่าง) ขอ้บงัคบั… 



- ๑๑ -  

๒๕๔๙  จึงเห็นชอบให้มีการวิจยัและพฒันาการจดัการศึกษา : ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เพื่อด าเนินการ
ศึกษาวจิยั ดว้ยเห็นวา่เขา้ใจบริบทของมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นอยา่งดี 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา โดย ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นตนา 
เวชมี ไดเ้สนอโครงการวจิยัดงักล่าว  โดยมีวตัถุประสงค ์
 - เพื่อค้นหากลุ่มหลักสูตรเดิมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
เปิดสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมทัว่ไป  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  - เพื่อคน้หากลุ่มหลกัสูตรใหม่ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางสังคมและ
ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  ทั้ งน้ี กรอบแนวคิดวิจัยจะศึกษาความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับความ
ตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน  บณัฑิต วิธีการสอน  ศกัยภาพอาจารย ์ และเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะ
ท าการศึกษา  ๓ สาขา คือ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาการจดัการ ใช้งบประมาณ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม              
ดงันั้น ผูร่้วมวิจยัสามารถน าทกัษะความรู้ท่ีไดม้าใช้ในการศึกษาวิจยั ใน ๒ สาขาวิชาท่ีเหลือ คือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยงบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐  บาท  รวมงบประมาณท่ีใชท้ั้งส้ินในการวจิยั  ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
 มติที่ประชุม ขอให้เสนอโครงร่างวิจยัท่ีสมบูรณ์ โดยมีความชดัเจนของ
ดชันีท่ีบอกถึงความสอดคลอ้งของหลักสูตรกบัความตอ้งการของสังคม และผลท่ีมหาวิทยาลยัจะ
ไดรั้บ เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 
 

  ๕.๗  พิจารณาโครงการพิเศษ เสนอของบประมาณนอกวงเงินจดัสรร 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  ไดใ้ห้ความเห็นชอบให้น าเสนอโครงการ
เพื่อของบประมาณจากสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
   ๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบให้ขอ          
งบประมาณเพื่อพฒันาเฉพาะระบบการบริหารการศึกษา จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนระบบการ
บริหารมหาวทิยาลยั งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท นั้น  ขอใหม้หาวทิยาลยัพฒันาระบบเดิมท่ีมีอยู ่
   มติที่ประชุม  อนุมติังบประมาณ  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ในการพฒันา
ระบบการบริการการศึกษา โดยมีขอ้สังเกตวา่ มหาวิทยาลยัควรท า Data Base Analysis เพื่อแกปั้ญหา
การจดัการฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั แทนการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และตอ้งมีการก ากบัดูแลให้มี
การใชร้ะบบใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการบ ารุงรักษา มิฉะนั้นจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 



- ๑๒ -  

  ๒. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการ ๓ ปี)  
งบประมาณรวมตลอดโครงการ  เป็นเงิน  ๑๐,๕๐๘,๖๐๐  บาท 
  มติที่ประชุม ให้เสนอโครงการเต็มรูปเพื่อประธานจะได้น าไป
วเิคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดแ้ลว้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
  ๕.๘ แนวทางการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  ประธาน ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  เพื่อรอขอ้เสนอ
จากนายกสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงจะไดห้ารือเร่ืองน้ี ในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
 
ระเบียบวาระที ่๖  เร่ืองอืน่ ๆ 
  ๖.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการท่ีต่ออายรุาชการ 
   ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิ้มแฉ่ง และ อาจารย ์ดร.ลดัดา  จาบถนอม  
แจง้ท่ีประชุมว่าตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยัให้ร่วมเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการท่ีต่ออายุราชการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้ต่ออายุ
ราชการโดยมีการจดค ารับรองไวน้ั้น  จึงขอทราบผลการพิจารณากรณีท่ีไม่เป็นไปตามค ารับรอง 
 มติที่ประชุม ให้ตรวจสอบมติสภาในการอนุมติัให้ต่ออายุราชการ แลว้
จดัท ารายงานล าดบัความเป็นมา เสนอประธาน ทั้งน้ีเป็นอุทาหรณ์ว่าการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการใด ๆ ตอ้งกระท าโดยเร็ว  ตอ้งมีการตกัเตือนล่วงหน้า และแจง้เป็น    
ลายลกัษณ์อกัษร 
 
  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว 
ปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๔๕   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                        นางพรพรรณ   นินนาท 
                 ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
********************************** 

 
 

/๕.๘ แนวทางการ… 



- ๑๓ -  
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